

DELIVERANCE FROM DRUNKENNESS

การส่งมอบจากความเผลอหน่าย

แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงภาษาได้โปรดติดต่อสำนักงานที่ info@angp.co.za



" แสดงให้ฉันเห็นคนที่ดื่มมากเกินไป ใครต้องลองเครื่องดื่มใหม่ ๆ และฉันจะแสดงให้คุณเห็นใครบางคนที่มีความสุขและเสียใจกับตัวเองที่สร้างปัญหาและบ่นอยู่เสมอ ดวงตาของเขาแดงก่ำและมีรอยฟกช้ำที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อย่าปล่อยให้ไวน์ล่อใจคุณแม้ว่ามันจะเป็นสีแดงเข้มแม้ว่ามันจะเป็นประกายในถ้วย แต่มันก็ไหลลงอย่างราบรื่น เช้าวันรุ่งขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณได้รับการกัดโดยงูพิษ ภาพแปลก ๆ จะปรากฏต่อหน้าต่อตาคุณและคุณจะไม่สามารถคิดหรือพูดได้อย่างชัดเจน "

คุณจะรู้สึกราวกับว่าคุณอยู่ในมหาสมุทรทะเลปวยแกว่งตัวสูงขึ้นไปในระโยกร
ะยางของเรือที่กำลังโยน 'ฉันต้องโดน' คุณจะพูด; 'ฉันคงถูกทุบตี
แต่ฉันจำไม่ได้ ทำไมฉันถึงตื่นไม่ได้? ฉันต้องการเครื่องตีอื่น" (สุภาษิต 2
3: 29-35)

ไม่มีเครื่องตีมีนเมาในสวนเอเดน การหมักการทุจริตความเจ็บป่วยและความ
มตายเข้ามาในโลกโดยการทำให้บาปที่ก้าวหน้า ในเวลาของการหมักโน
าหรืออาจเป็นเรื่องใหม่และผลที่ตามมาที่ไม่ทราบสำหรับเขา ความเมาของเขา
ทำให้คานาอันสาบแช่ง (ปฐมกาล9: 20-27)

พระเจ้าพูดอะไรเกี่ยวกับความเมา!

พระวณะของพระเจ้าค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับบาปของการเมาสุราและประกา
ศว่า:"

ไม่มีคนซี้เมาคนใดจะได้ครอบครองอาณาจักรของพระเจ้า" (1 โครินธ์6:10)
เว้นแต่เขาจะหันไปจากนิสัยชั่วร้ายนี้

ความชั่วร้ายของแอลกอฮอล์

"

สมมติว่าชายคนหนึ่งมีบุตรชายที่ดื้อรั้นและดื้อรั้นบุตรชายที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่
แม้ว่าพวกเขาจะลงโทษเขาก็ตาม พ่อแม่ของเขาจะต้องพาเขาไปต่อหน้าผู้นำ
ของเมืองที่เขาอาศัยอยู่และให้เขาได้รับการพิจารณาคดี พวกเขาจะพูดกับพ
วว่าเขาว่า

'ลูกชายของเราดื้อรั้นและดื้อรั้นและไม่ยอมเชื่อฟังเรา เขาเสียเงินและเป็นคน
ซี้เหล้า

' จากนั้นคนในเมืองจะต้องขว้างเขาให้ตายและคุณจะได้กำจัดความชั่วร้ายนี้
" (เฉลยธรรมบัญญัติ21: 18-21) "

คุณและลูกชายของคุณจะไม่เข้าไปในเต็นท์ที่ประทับของฉันหลังจากตีมันไวน์
หรือเบียร์แล้ว ถ้าคุณทำคุณตาย" (เลวินิต10: 9) "

การตีมากเกินไปทำให้คุณเสียงดังและโง่เขลาที่จะเมา" (สุภาษิต20: 1) "

ราชาไม่ควรตีมันหรืออยากตีแอลกอฮอล์ เมื่อพวกเขาตีพวกเขาเสื่อม
หมายและเพิกเฉยต่อสิทธิของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ แอลกอฮอล์มีไว้สำ
หรับผู้ที่กำลังจะตายสำหรับผู้ตกอยู่ในความทุกข์ยาก" (สุภาษิต31: 4-
6) "

คุณถึงวาระแล้ว! วีรบุรุษแห่งชาดไวน์! กล้าหาญและกล้าหาญเมื่อต้องผสมเครื่องดื่ม! (อิสยาห์ 5:22)

“

แม้แต่ศาสดาพยากรณ์และปุโรหิตก็เมามากจนโซเซ พวกเขาชาดไวน์และสุรามากจนสับสน ผู้เผยพระวจนะเมาเกินกว่าจะเข้าใจนิมิตที่พระเจ้าส่งมาและปุโรหิตเมาเกินกว่าจะตัดสินคดีที่เกิดขึ้นกับพวกเขา โตะที่พวกเขาฝังล้วนเต็มไปด้วยยาเจียนและไม่มีจุดที่สะอาดเหลืออยู่เลย” (อิสยาห์ 28: 7-8)

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ใช่อาหารและไม่จำเป็นต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเรามันทำให้มีเมมาและสับสนในจิตใจของผู้ดื่ม มันไม่เพียงไปที่กระเพาะอาหารเท่านั้น

แต่ยังไปที่ศีรษะและครอบงำคนทุกคนด้วย ดังนั้นอัครสาวกเปาโลจึงกล่าวว่า:

“

อย่าเมาเหล้าองุ่นเพราะจะทำให้ลายคุณเท่านั้น จงเติมเต็มด้วยพระวิญญาณแทน” (เอเฟซัส 5:18)

A PICTURE OF A DRUNKARD



เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเปลี่ยนคนเป็นนกยูงถึงสิงโตและในที่สุดก็หมู เมื่อคน

ๆ

หนึ่งได้ดื่มเล็กน้อยความภาคภูมิใจก็เข้ามาในหัวใจ เขาคิดว่าตัวเองฉลาดและหล่อกว่าใคร

ๆ นอกจากนี้เขายังคิดว่าตัวเองร่ำรวยและเริ่มใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายโดยยื่นให้คนอื่นดื่มและทำให้เสียเงินในขณะที่ภรรยาและลูก

ๆ

ของเขาอาจจะอดอยากต้องการเสื้อผ้าและบ้านที่เหมาะสม เขาไม่รู้ว่ามีวิญญาณแห่งความภาคภูมิใจและความชั่วร้ายนี้ได้เกาะกุมเขาไว้ ในสายตาของคนอื่นเขาก็เหมือนกับนกยูงที่แผ่ขนออกเพื่ออวดความงามและสีขนของมัน

หลังจากตี้มมากขึ้นเขาก็เริ่มพูดมากเกี่ยวกับตัวเองยกย่องตัวเองและล้อเลียนคนอื่น เมื่อเขาพบว่าการพูดจาที่โง่เขลาของเขาทำให้คนอื่นหัวเราะเขาจะกล้าแสดงออกมากขึ้นและพูดอย่างโง่เขลามากขึ้นกว่าเดิม เขาเริ่มคุยโวเกี่ยวกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเขาไม่เคยทำ เขาไม่รู้ตัวว่ากำลังทำตัวเหมือนลิง

ในขณะที่เขาตี้มไปเรื่อย ๆ

เขาก็เริ่มรู้สึกแข็งแรงและกล้าหาญเหมือนสิงโต เขาคิดว่าเขาสามารถสู้ได้ทุกคนและทุกคนและไม่กลัวสิ่งใด เขารู้สึกเหมือนเป็นยักษ์และทุบทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า เขารู้สึกยินดีเมื่อผู้คนวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวและหวาดผวา เขาเริ่มคำรามเหมือนสิงโตและทำให้ภรรยาและลูก ๆ

ของเขาหนีจากเขาด้วยความกลัวในขณะที่เขาแยกบ้านและเริ่มต่อสู้กับทุกคนและไม่กลัวที่จะแทงด้วยมีดหรือฆ่า

นอกจากนี้ในขณะที่เขายังคงตี้มต่อไปเพราะแอลกอฮอล์เป็นตัวเผาผลาญซึ่งทำให้เขากระหายน้ำมากขึ้น

แต่ก็ส่งผลต่อจิตใจของเขาด้วย หัวของเขาเริ่มหมุนและเขาเริ่มโซเซไปทั่วโตมมีดวงตาที่ยื่นออกมาตอนนี้เขาเริ่มมองเห็นทุกอย่าง เครื่องตี้มทำให้เขาตี้นขึ้นและในที่สุดเขาก็จมลงบนพื้นเหมือนหมู ในที่สุดนกยูงลิงและสิงโตก็ให้ที่อยู่กับหมู เขาเริ่มที่จะฮึดฮัดเหมือนหมูและทำให้ตัวเองต่ำกว่าหมู นี่คือภาพของคนขี้เมาที่แท้จริง พระเจ้าจึงตรัสว่าไม่มีใครขี้เมาคนใดจะได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก (1 โครินธ์6:10)

การปลดปล่อยจากความเมา

"ตื่นขึ้นมาและร้องให้คุณขี้เมา; ร้องให้คุณนักตี้มไวน์" (โยเอล 1: 5) ความเสียใจอย่างแท้จริงและการสารภาพบาปนี้ต่อพระเจ้าจะทำให้คุณเป็นอิสระหากคุณเชื่อในของขวัญแห่งความรอดซึ่งเป็นของคุณโดยทางพระเยซูคริสต์"

เป็นเวลากลางคืนที่พวกเขาเมา แต่เราเป็นของวันและเราควรมีสติ พระเจ้าไม่ได้เลือกให้เราทนทุกข์กับความกริ้วของพระองค์

แต่ให้ได้รับความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ ผู้ที่ตายเพื่อเรา" (1 เธสะโลนิกา5: 7-10)

พระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยคนบาปซึ่งรวมถึงคนขี้เมาด้วย "

ถ้าพระบุตรปล่อยคุณเป็นอิสระคุณก็จะเป็นอิสระจริงๆ" (ยอห์น

8:36) พระเยซูตรัสกับหญิงชาวสะมาเรีย:

ถ้าเพียงคุณรู้ว่าพระเจ้าประทานอะไร...

คุณจะขอพระองค์และพระองค์จะประทานน้ำที่ให้ชีวิตแก่คุณ”

แต่ใครก็ตามที่ดื่มน้ำที่เราจะให้เขาจะไม่กระหายอีกเลย น้ำที่เราจะให้เขาจะกลายเป็นน้ำพุในตัวเขาซึ่งจะให้น้ำที่ให้ชีวิตแก่เขาและทำให้เขามีชีวิตนิรันดร”

(ยอห์น 4: 10-14)

“ใครก็ตามที่กระหายน้ำควรมาหาฉันและดื่ม ตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า 'ใครเคยเชื่อในตัวเราสายน้ำแห่งชีวิตจะหลั่งไหลออกมาจากใจของเขา' ”

(ยอห์น 7: 37-38) “

แต่พระเจ้าคุณเป็นพระเจ้าของฉันและฉันปรารถนาคุณ ความปรารถนาทั้งหมดของฉันปรารถนาให้คุณ เหมือนดินแดนที่แห้งแล้งทรุดโทรมและไร้น้ำจิตวิญญาณของฉันกระหายคุณ” (สดุดี63: 1) “

ในขณะที่กวางโหยหาอาหารน้ำเย็นฉันจึงโหยหาคุณข้า

แต่พระเจ้า ฉันกระหายในตัวคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์” (สดุดี42: 1-2)

จิตวิญญาณของคุณผู้อ่านที่รักกำลังกระหายตามพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ผู้ทรงสามารถตอบสนองความกระหายนั้นได้เพียงผู้เดียว เมรัยจะไม่ทำเด็ดขาด เหมือนคนพยายามดับไฟโดยเทพาราฟินหรือน้ำมันเบนซินลงไป พระเยซูเพียงผู้เดียวสามารถตอบสนองความกระหายของวิญญาณที่มีชีวิตของคุณเช่นเดียวกับความกระหายอื่น ๆ

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อความร่ำรวยชื่อเสียงอำนาจความสุขหรือผู้หญิง”

ผู้ที่เชื่อในตัวเราจะไม่มีวันกระหาย” (ยอห์น 6:35) “

คนที่มีความปรารถนาสูงสุดคือการทำให้พระเจ้าเรียกขานให้มีความสุข พระเจ้าจะตอบสนองพวกเขาอย่างเต็มที่!”

ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สามารถตอบสนองความกระหายของจิตวิญญาณมนุษย์ได้ ไม่ว่าเงินวัวควายผู้หญิงเบียร์ไวน์ยาสูบการเต้นรำหรือความสุขทางโลกได้

ด ๆ

ก็ไม่สามารถทำให้พอใจได้อย่างแท้จริง พระเยซูทรงเป็นอาหารและน้ำแห่งชีวิตที่น่าพอใจ “ เราเป็นอาหารแห่งชีวิต”

พระเยซูตรัสกับพวกเขา “ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว; ผู้ที่เชื่อในตัวเราจะไม่วันกระหาย” (ยอห์น 6:35)

มาหาพระเยซูวันนี้ สายน้ำแห่งชีวิตไหลมาจากพระเยซูคริสต์ เมื่อพระเยซู
แขวนจากไม้กางเขนเพื่อคุณและฉันพระองค์ทรงร้องว่า " **ฉันกระหายน้ำ** " (ย
อห์น

19:28) พระเยซูเป็นน้ำพุแห่งน้ำที่มีชีวิตสิ้นพระชนม์ด้วยความกระหายเพื่อ
กำจัดความกระหายที่ฝังบ่าปนั้นไปจากคุณและเพื่อให้คุณพอใจ คุณเขาร้อง
ทูลพระเจ้าแล้วพระองค์จะให้คุณดื่มจากน้ำพุแห่งชีวิต

" **มาใครก็ตามที่กระหาย; รับประทานน้ำแห่งชีวิตเป็นของขวัญใครก็ตามที่ต้องการ** "
(วิวรณ์ 22:17) " มาเถิดทุกคนที่กระหายน้ำ - นี่คือน้ำ! " (อิสยาห์ 55: 1) "
น้ำจืดทำให้ผู้กระหายน้ำมีความสุขฉันใดประชากรของพระเจาก็ชื่นชมยินดีเ
มีพระองค์ทรงช่วยพวกเขา " (อิสยาห์ 12: 3)

*แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปร
บปรุงภาษาได้โปรดติดต่อสำนักงานที่ info@angp.co.za*

หากคุณพบความรอดในพระคริสต์หรือได้รับพรจากวรรณกรรมพระกิตติคุณ
โปรดแจ้งให้เราทราบ เราขอขอบคุณพระเจ้ากับคุณและระลึกถึงคุณต่อไป
ในคำอธิษฐานของเรา สำหรับหนังสือและแผ่นพับพระกิตติคุณฟรีในกว่า
540 ภาษาโปรดติดต่อเรา:

หัวใจของมนุษย์



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)